

หัวข้อสารนิพนธ์

ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนกลาง (POLITICAL EFFICACY AND POLITICAL INTEREST : A STUDY OF COOPERATIVE PROMOTION OFFICIAL IN THAILAND)

ชื่อผู้เขียน

นายวัลลภ ลำพาย

(MR. WULLOP LUMPAI)

แผนกวิชา/คณะ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระดม วงษ์น้อย

ปีการศึกษา

2534

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง "ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง และความสนใจทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง)" ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง จำนวน 176 คน รวมทั้งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของข้าราชการกลุ่มนี้ว่าจะเป็นไปได้ทางเดียวกันหรือไม่ เพียงใด

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยสนาม (Field Research) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความรู้สึกทางการเมืองทั้งสองประการดังกล่าว โดยใช้สถิติค่าร้อยละในการอธิบายถึงภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Test) ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

เมื่อพิจารณาถึงระดับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองของข้าราชการกลุ่มนี้โดยส่วนรวม พบว่าข้าราชการกลุ่มนี้มีความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.457 จากเกณฑ์ในการวัด (Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (1, 2 และ 3) และเมื่อรวมคะแนนในแต่ละระดับของความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 33.52 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองต่ำ (ระดับ 1)

ร้อยละ 35.80 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองปานกลาง (ระดับ 2) และร้อยละ 30.68 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองสูง (ระดับ 3) และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของระดับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่า เพศและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ อายุ ระดับตำแหน่ง รายได้ อายุราชการ และอาชีพบิดา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง ในส่วนความสนใจทางการเมือง พบว่า ข้าราชการกลุ่มนี้มีความสนใจทางการเมืองในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.559 จากเกณฑ์ในการวัด (Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (1, 2 และ 3) และเมื่อรวมคะแนนในแต่ละกลุ่มของระดับความสนใจทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 29.55 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสนใจทางการเมืองต่ำ (ระดับ 1) ร้อยละ 36.93 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสนใจทางการเมืองปานกลาง (ระดับ 2) และร้อยละ 35.52 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสนใจทางการเมืองสูง (ระดับ 3) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของระดับความสนใจทางการเมืองกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่า เพศ และระดับตำแหน่ง มีความสัมพันธ์กับความสนใจทางการเมือง ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อายุราชการ และอาชีพของบิดา ไม่มีความสัมพันธ์กับความสนใจทางการเมือง

สำหรับการศึกษาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมือง และความสนใจทางการเมือง พบว่า ความรู้สึกทางการเมืองทั้งสองประการของข้าราชการกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กัน